



การประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกครั้งที่ 8 และสมัชชาสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น: บรรลุวิสัยทัศน์ของเราผ่านการเสริมพลังอำนาจและการเป็นหุ้นส่วน
8 – 18 พฤศจิกายน 2555

หนังสือกำหนดการ

โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

สารบัญ

สาส์นร่วมจากประธานของสหภาพคนตาบอดโลก และสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการ ทางการเห็น	Error! Bookmark not defined.3
สาส์นจากประธานคณะกรรมการการจัดงานฝ่ายประเทศเจ้าภาพ	4
กำหนดการ โดยสังเขป.....	7
รายละเอียดกำหนดการ การเสวนาเรื่องความหลากหลาย.....	Error! Bookmark not defined.8
รายละเอียดกำหนดการ การประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลก	13
รายละเอียดกำหนดการการประชุมร่วมระหว่างสหภาพคนตาบอดโลก และสภาระหว่างประเทศเพื่อ การศึกษาของคนพิการทางการเห็น	21
รายละเอียดกำหนดการ EFA-VI (การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับเด็กพิการทางการเห็น) – การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์.....	37
การประชุมสมัชชาสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น และการประชุม คณะกรรมการระดับสูง	40
รายชื่อคณะกรรมการชุดต่างๆ	41

**สาส์นร่วมจากประธานของสหภาพคนตาบอดโลกและสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการ
ทางการเห็น**



Maryanne Diamond

ประธานสหภาพคนตาบอดโลก



Lord Colin Low

ประธานสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น

ถึง เพื่อนและเพื่อนร่วมงานทั้งหลาย

ภายใต้ความพยายามที่จะส่งเสริมความร่วมมือในระดับโลกระหว่างองค์กรของคนตาบอดที่มีเป้าหมายคล้ายคลึงกัน และเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้คุ้มค่าที่สุด สหภาพคนตาบอดโลก (WBU) และสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น (ICEVI) เห็นพ้องกันที่จะจัดการประชุมร่วมขึ้นที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในเดือนพฤศจิกายนนี้

จากการทำงานร่วมกับคณะกรรมการการจัดงานฝ่ายประเทศเจ้าภาพในกรุงเทพมหานครเป็นเวลาหลายเดือน เราได้วางแผนสิ่งที่เราเชื่อว่าจะเป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นในระหว่างวันที่ 8 - 18 พฤศจิกายน เราได้สร้างกิจกรรมที่จะทำให้บรรดาสมาชิกของเราได้มาพบปะกัน และใช้โอกาสนี้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และทำกิจกรรมร่วมกัน บางกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมเฉพาะสมาชิกของสหภาพคนตาบอดโลก และบางกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมเฉพาะของทางสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น อย่างไรก็ตาม เราได้จัดให้มีวันทับซ้อนที่สมาชิกของทั้งสององค์กรจะได้มาประชุมร่วมกัน เราปรารถนาให้สมาชิกของทั้งสององค์กรรู้สึกเป็นกันเองในการเข้าร่วมงานของอีกองค์กรหนึ่ง นอกจากนี้เรายังได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำกาลาดินเนอร์ที่พวกเขาจะได้รับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงงานนิทรรศการเทคโนโลยี ที่จะจัดแสดงเทคโนโลยีล่าสุดที่มีให้คนตาบอดและคนสายตาเลือนราง

ในนามของสหภาพคนตาบอดโลกและสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น เรากลุ่มใจที่จะนำเสนอสิ่งที่เราได้เตรียมไว้สำหรับท่านในหนังสือกำหนดการเล่มนี้

เราหวังว่าท่านจะรู้สึกตื่นเต้นเหมือนที่เรารู้สึกในการจัดงานร่วมกันในครั้งนี้ เราเชื่อว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสดีที่องค์กรของคนตาบอด ผู้ให้บริการ และนักการศึกษาจะได้มาพบปะกัน ได้แบ่งปันประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน ได้เพิ่มความเข้าใจ ยิ่งไปกว่านั้น เรายังได้เชิญนักพูดที่มีความสามารถจากนานาประเทศมาพูดในการประชุมร่วมของพวกเราอีกด้วย

เรายินดีอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับเหล่าผู้แทน คณะผู้จัดนิทรรศการ และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน เราเฝ้ารอวันที่จะได้ทักทายกับทุกท่านที่กรุงเทพมหานคร ไม่ว่าท่านจะมาเข้าร่วมกับเราทุกกิจกรรม หรือแค่บางกิจกรรมก็ตาม

ขอแสดงความนับถือ

Lord Colin Low

ประธานสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น

Mrs. Maryanne Diamond

ประธานสหภาพคนตาบอดโลก

ข้อความจากประธานคณะกรรมการจัดงานฝ่ายประเทศเจ้าภาพ



สมาชิกวุฒิสภา นายมณฑิธร บุญตัน

ประธานคณะกรรมการจัดงานฝ่ายประเทศเจ้าภาพ

เรียนทุกท่าน

ในฐานะที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกครั้งที่ 8 (The World Blind Union 8th General Assembly) และสมัชชาสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น (International Council for Education of People with Visual Impairment) ผมขอต้อนรับทุกท่านสู่ประเทศไทย (ดินแดนแห่งรอยยิ้ม) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสู่กรุงเทพมหานคร (เมืองหลวงที่มีชื่อยาวที่สุดในโลก เป็นนครแห่งทวยเทพที่ไม่เคยหลับไหล และเป็น **สร**วงสวรรค์แห่งการจับจ่ายซื้อของ) พวกเราชาวไทยทั้งคนสายตาดปกติและคนตาบอด ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติอันสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกครั้งแรกในเอเชีย และการประชุมร่วมระหว่างสหภาพคนตาบอดโลก (WBU) และสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น (ICEVI) (ซึ่งทั้ง 2 องค์กรเป็นองค์กรระดับโลกในแวดวงของคนตาบอด) เรามั่นใจ และจะพยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ท่านแน่ใจได้ว่า เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ ภายใต้อำนาจ "บรรลุนิวัติศกษณ์ของเราผ่านการเสริมพลังอำนาจและการเป็นหุ้นส่วน" จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน และเปลี่ยนความหมายของการตาบอดไปตลอดกาล

เราได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการผนวกรวมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ และเป็นมิตรต่อผู้พิการไว้ภายในที่แห่งเดียว ซึ่งหมายรวมถึงการลงทะเบียน การคมนาคม การรับข้อมูลข่าวสาร ที่พัก และกิจกรรมอื่นๆ ตลอดช่วงเวลาของการประชุม เพื่อให้การเดินทางของท่านในครั้งนี้ได้รับทั้งประโยชน์และความสุข ไม่ว่าจะมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมที่เคร่งเครียด จริงจัง เพื่อพบปะเพื่อนใหม่ๆ เพื่อก่อตั้งหรือเสริมสร้างเครือข่าย เพื่อติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสนุกกับกิจกรรมทางสังคมกับนักดนตรีไทยระดับแนวหน้าและอาหารไทยแสนอร่อยหรือเพื่อหาความสุขจากการเที่ยวชมงาน เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของเราพร้อมเสมอที่จะบริการท่านด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นนับตั้งแต่การมาถึงของท่านจนกระทั่งวันเดินทางกลับ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราสามารถจัดเตรียมให้ท่านได้จากเว็บไซต์ของเรา <http://www.wbu-icevi2012.org> หรือจากคู่มือผู้เข้าร่วมประชุม (ซึ่งมีให้ท่านในรูปแบบที่เข้าถึงได้) ถ้าจะพูดกันในทางเศรษฐศาสตร์แล้ว ประเทศไทยคงไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยที่สุด แต่เรามั่นใจในความจริงใจและรอยยิ้มที่เรามีในการให้บริการท่าน จะทำให้ท่านรู้สึกสะดวกสบายตลอดเวลาที่ท่านอยู่กับเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพในการประชุมครั้งนี้ ด้วยความร่วมมือในระดับนี้ ผมมั่นใจว่าเราจะต้องได้เตรียมการเฉลิมฉลองสำหรับผลสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ด้วยการเสริมพลังอย่างจริงจังและการเป็นหุ้นส่วนของเรา ถึงเวลาแล้วที่เราจะเปลี่ยน **นิ**วัติศกษณ์ที่เรามีร่วมกันให้กลายเป็นความจริง เพื่อนพี่น้องของเราทั้งหลาย เราตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่พวกท่านทุกคนมาร่วมกัน ณ. ที่แห่งนี้ ณ. การประชุมครั้งประวัติศาสตร์นี้ การประชุมที่ผมและทุกๆ คนหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบ

การกลัวความมืด (ศัตรูตัวร้ายที่หลอกหลอนพวกเราคนตาบอดมาเป็นเวลาช้านาน) ในท้ายที่สุดนี้ ขอให้ผม
ได้เตือนความจำท่านอีกครั้งว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลและจะอยู่กับท่านตลอดเวลา ขอให้ท่าน
จงมีความสุขกับการประชุมที่ประสบผลสำเร็จ การพักผ่อน และการพำนักที่น่าตื่นเต้น ณ. ประเทศไทย และ
การเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ขอขอบพระคุณ

สมาชิกวุฒิสภา นายมณฑิธร บุญตัน

ประธานคณะกรรมการการจัดงานฝ่ายประเทศเจ้าภาพ

กำหนดการ โดยสังเขป

8-9 พฤศจิกายน:

การประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดแอฟริกา

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค 2 และ 3

10-11 พฤศจิกายน (ภาคเช้า):

เสวนาเรื่องความหลากหลาย

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค 2 และ 3

11 พฤศจิกายน (ภาคบ่าย):

การประชุมคณะกรรมการระดับสูงของสหภาพคนตาบอดโลก

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค 4

11 พฤศจิกายน (ภาคค่ำ):

งานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลก

สถานที่: ชั้น 9

12-16 พฤศจิกายน:

การประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลก

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค แกรนด์ ฮอลล์

15-18 พฤศจิกายน:

การประชุมสมัชชาสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค แกรนด์ ฮอลล์

รายละเอียดกำหนดการระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน

15-16 พฤศจิกายน (ภาคเช้า):

วันประชุมร่วมระหว่างคณะผู้เข้าร่วมประชุมของสหภาพคนตาบอดโลกและสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น
ห้อง: ควินส์ ปาร์ค แกรนด์ ฮอลล์

16 พฤศจิกายน (ภาคบ่าย):

พิธีปิดการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลก และการประชุมคณะกรรมการสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็นในระดับภูมิภาค
ห้อง: ควินส์ ปาร์ค แกรนด์ ฮอลล์

16 พฤศจิกายน (ภาคค่ำ):

รับประทานอาหารเย็นร่วมกันในงานกาลาดินเนอร์
ห้อง: ควินส์ ปาร์ค แกรนด์ ฮอลล์

17 พฤศจิกายน (เต็มวัน):

วันประชุมร่วมระหว่างสหภาพคนตาบอดโลกและสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น เรื่องการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการรณรงค์ในระดับโลกเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับเด็กพิการทางการเห็น (EFA-VI)
ห้อง: ควินส์ ปาร์ค 2 และ 3

18 พฤศจิกายน (ภาคเช้า):

การประชุมสมัชชาสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น
ห้อง: ควินส์ ปาร์ค 1

18 พฤศจิกายน (ภาคบ่าย):

การประชุมคณะกรรมการระดับสูงของสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น
ห้อง: ควินส์ ปาร์ค 1

รายละเอียดกำหนดการการเสวนาเรื่องความหลากหลาย

10-11 พฤศจิกายน (ครึ่งวัน)

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555

ห้อง: ควินส์ ปาร์ค 2 และ 3

9:30 – 10:45 น.

ผู้ดำเนินรายการ: **Alan Suttie**

กล่าวต้อนรับและกล่าวนำเข้าสู่การเสวนา

คำกล่าวต้อนรับโดย

- **Frances Candiru**, 5 นาที
- **Maryanne Diamond**, 5 นาที
- ตัวแทนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย(TAB)- นายมณฑิธร บุญตัน , 5 นาที

เกริ่นนำเข้าสู่การเสวนา – หัวข้อการเลือกปฏิบัติ

Frances Candiru, 10 นาที

ผู้ดำเนินรายการ: **Alan Suttie**

ใช้ละครเพื่อนำเสนอ 2 เหตุการณ์ (10 นาที ต่อ 1 เหตุการณ์ ตามด้วยการอภิปราย 15 นาที) **Diana Swanson**
เป็นผู้ให้คำบรรยายเสียง

- i) การสัมภาษณ์งาน
- ii) สถานการณ์ฉุกเฉินในห้องเรียน

10:45 – 11:15 น. – พักรับประทานอาหารว่าง

11:15 – 12:30 น.

การเห็นอกเห็นใจ – ความเข้าใจในความแตกต่าง

ผู้ดำเนินรายการ: **Susan LaVenture**

ใช้ไฟล์เสียงการสัมภาษณ์จากผู้ที่มิถุมิหลังที่หลากหลาย มาสร้างเป็นไฟล์เสียงสรุปจำนวน 3 ไฟล์ ความยาวประมาณ 5 – 10 นาที เรื่องเกี่ยวกับ : ประเด็นของการวินิจฉัย, การเดินทาง / การขนส่ง / การเคลื่อนที่และ

การสื่อสาร/ เทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากการนำเสนอจะเปิดให้มีการอภิปรายประเด็นปัญหาที่ได้รับการเสนอขึ้นมา

12:30 – 14:30 น. – พักรับประทานอาหารกลางวัน and Shared Fayre

14:30 – 15:30 น.

การเสริมสร้างศักยภาพ

ผู้ดำเนินรายการ: **Santosh Kumar Rungta**, ประธาน ABU

การนำเสนอ จำนวน 4 ชุด ชุดละ 15 นาที เพื่อสาธิตให้เห็นว่าการรวมกลุ่มภายใต้ชุมชนที่หลากหลายสามารถสร้างศักยภาพได้อย่างไร

- i) องค์กรจากการรวมตัวของพ่อแม่ ผู้ปกครอง โดย **Guila Seidel** นายกสมาคมผู้ปกครองอิสราเอล
- ii) โครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำ เช่น SSI/Perkins/WBU IDP Program โดย **Nozipho Khanda** จากประเทศ Zimbabwe
- iii) EBU คณะทำงานกลุ่มผู้สูงอายุ โครงการการให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม โดย **Peter Verstraten** จาก Netherlands
- iv) ตัวอย่างโครงการของสตรี โดย **Ms Gerel Dondovdorj** จาก **Mongolia**

15:30 – 16:00 น. – พักรับประทานอาหารว่าง

16:00 – 17:00 น.

กิจกรรมสำหรับคนที่แตกต่างด้านอายุและด้านอื่นๆ

ผู้ดำเนินรายการ - **Mohamed Ez-Zaoui** ประธาน AFUB

การนำเสนอจำนวน 3 ชุด ชุดละ 20 นาที เพื่อแสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

- i) โครงการเชื่อมผู้คนต่างวัยของสหภาพยุโรป (EU) – **Hans Kaltwasser**, Germany
- ii) การจีจ็กรยาน 2 ตอน ในแอฟริกา – **Martin Kieti**, Kenya
- iii) การมีส่วนร่วมของชุมชนชนเผ่าอะบอริจิน – **Diana Swanson**, Australia

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค 2 และ 3

9:30 – 10:30 น.

‘การรวมคนพิการสู่สังคม – สร้างความเปลี่ยนแปลง’ ภาคนำเสนอ

ผู้ดำเนินรายการ: **Andrew Daly**

คณะผู้อภิปรายจำนวน 5 คน นำเสนอประสบการณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีในการสร้างความเปลี่ยนแปลงภายใต้หัวข้อ:

- i) การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม – **William Rowland, South Africa**
- ii) การเข้าถึง – **Mitch Pomerantz, USA**
- iii) การสร้างความตระหนัก – **Michiko Tabata, Japan**
- iv) การเสริมสร้างและการฟื้นฟูสมรรถภาพ – **Anil Aneja, India**
- v) ความรุนแรงและการแสวงหาประโยชน์จากคนพิการ โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อคนพิการทางการเห็น – **Beatrice Guzu, Uganda**

10:30 – 11:00 น. – พักรับประทานอาหารว่าง

11:00 – 12:00 น.

การรวมคนพิการสู่สังคม – สร้างความเปลี่ยนแปลง – ภาคอภิปราย

ผู้ดำเนินรายการ: **Andrew Daly**

ประธาน: **Frances Candiru**

การนำเสนอสั้นๆ จากผู้นำด้านความหลากหลายภายใต้หัวข้อ:

- สตรี: **Ileana Chacon**
- เด็กและครอบครัว: **Susan LaVenture**
- ผู้สูงอายุ: **Alan Suttie**

ช่วงการถามตอบ โดยผู้เข้าร่วมประชุมถามคำถามต่อคณะผู้อภิปราย รวมถึงคณะผู้อภิปรายในช่วงเช้าและผู้นำด้านความหลากหลาย

12:00 – 12:30 น.

การกล่าวปิดงาน

ผู้ดำเนินรายการ: **Wolfgang Angerman**

- **Frances Candiru**
- **Maryanne Diamond**

12:30 – 14:00 น. – พักรับประทานอาหารกลางวัน

รายละเอียดกำหนดการการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลก

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555

14:00 – 17:00 น.

การประชุมคณะกรรมการระดับสูงของสหภาพคนตาบอดโลก

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค 4

18:00 น.

ปีดรับการเสนอชื่อผู้แทนลงชิงตำแหน่งประธานสหภาพคนตาบอดโลก

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค แกรนด์ ฮอลล์

9:00 – 10:30 น.

พิธีเปิดการประชุม

ประธาน: นายมณฑิธร บุญตัน ประธานคณะกรรมการจัดงานฝ่ายประเทศเจ้าภาพ

9:00 – 9:40 น.

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข้อความต้อนรับจาก:

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- นายมณฑิธร บุญตัน ประธานคณะกรรมการจัดงานฝ่ายประเทศเจ้าภาพ
- **Maryanne Diamond** ประธานสหภาพคนตาบอดโลก
- **Colin Low** ประธานสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น

9:40 – 10:30 น.

พิธีเปิดนิทรรศการ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเสด็จกลับ

9:40 – 10:30 น.

การแสดงดนตรีจัดโดยเจ้าภาพไทย ณ คิวินส์ ปาร์ก แกรนด์ ฮอลล์

10:30 – 11:00 น. – พักรับประทานอาหารว่าง

11:00 – 13:00 น.

การประชุมกิจกรรมทั่วไปครั้งที่ 1

ประธาน: **Maryanne Diamond**, ประธานสหภาพคนตาบอดโลก

- การรับรองรายงานการประชุมจากการประชุมสมัชชาปี 2551
- แต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมสมัชชา: การรับรอง การลงมติ และการเลือกตั้ง
- การประกาศข่าวรณกรรม โดย **Enrique Pérez** เลขาธิการสหภาพคนตาบอดโลก

รายงานการปฏิบัติงานระหว่างปี2551–2555

- การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ปี2551–2555 **Maryanne Diamond**
- รายงานจากผู้บริหารของสหภาพคนตาบอดโลก **Penny Hartin**
- รายงานการเงิน **A.K. Mittal**
- รายงานสมาชิกภาพของสหภาพคนตาบอดโลก **Enrique Pérez**
- รายงานการรับรองคณะกรรมการ: **William Rowland**
- รายงานฉบับแรกของคณะกรรมการเสนอชื่อ และการนำเสนอของผู้ชิงตำแหน่งประธานสหภาพคนตาบอดโลก **Lord Colin Low**

เปิดรับคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม

13:00 – 15:00 น. – พักรับประทานอาหารกลางวัน

การเลือกตั้งประธาน

15:00 – 16:30 น.

ประธาน: **Maryanne Diamond**

รายงานส่วนภูมิภาค

- สหภาพคนตาบอดแห่งเอเชีย (ASIAN BLIND UNION: ABU) - **S.K. Rungta**
- สหภาพคนตาบอดแห่งแอฟริกา (AFRICAN UNION OF THE BLIND: AFUB) - **Mohamed Ez-zaoui**
- สหภาพคนตาบอดแห่งยุโรป (EUROPEAN BLIND UNION: EBU) - **Wolfgang Angermann**
- สหภาพคนตาบอดแห่งละตินอเมริกา (LATIN AMERICAN UNION OF THE BLIND: ULAC) -
Volmir Raimondi
- NA/C - **Carl Augusto**
- สหภาพคนตาบอด โลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (World Blind Union / Asia Pacific Region: WBU/AP) -
Dato' Kulasegaran

รายงานการประชุมจากการเสวนาเรื่องความหลากหลาย - **Frances Candiru**

เปิดรับคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม

16:30 – 17:00 น. – พักรับประทานอาหารว่าง

17:00 – 18:00 น.

ประธานร่วมในการประชุม:

Alan Suttie ประธานเครือข่ายผู้สูงอายุสหภาพคนตาบอดโลก และ **Dr. Keith Gordon**, AMDAI

การนำเสนอการริเริ่มร่วมกันเรื่องผู้สูงอายุร่วมกับ **AMDAI**

ประกาศการเลือกตั้งประธาน โดย Chief Returning Officer, **Stephen King**

การนำเสนอจาก:

- **Professor Guan**, Singapore – มุมมองทางวิทยาศาสตร์
- **MacDonald (Don) Curran** อดีตประธาน AMDAI: ผู้สูงอายุที่เพิ่งพบกับภาวะสูญเสียการมองเห็น: ความสำคัญในการให้บริการและการสนับสนุนเบื้องต้น

18:00 น.

ปีรับการเสนอชื่อผู้แทนลงชิงตำแหน่งรองประธานคนที่ 1 เลขานุการ และเหรียญ

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555

9:00 – 10:30 น.

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค แกรนด์ ฮอลล์

ประธาน: **Enrique Pérez** เลขานุการสหภาพคนตาบอดโลก

- ข่าวประกาศ
- นำเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดย **John Heilbrunn**

รายงานฉบับที่สองของคณะกรรมการเสนอชื่อ และการนำเสนอของผู้ชิงตำแหน่งรองประธานคนที่ 1 เลขานุการ และเหรียญ

10:30 – 11:00 น. – พักรับประทานอาหารว่าง

11:00 – 12:30 น.

ประธาน: **Frances Candiru**, รองประธานคนที่ 2

ความพิการกับภาวะฉุกเฉิน

จุดประสงค์ของการประชุม: เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของหัวข้อดังกล่าวให้กับสมาชิกสหภาพคนตาบอดโลก และสภาวะระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น

วัตถุประสงค์จำเพาะ: เพื่อสำรวจถึงข้อจำกัดของการรับมือกับภาวะฉุกเฉินและจัดการภัยพิบัติสำหรับคนตาบอดและคนสายตาเลือนราง โดยใช้ตัวอย่างจากบางประเทศที่เพิ่งประสบปัญหาภัยพิบัติในช่วงเวลาที่ผ่านมา (สิ่งใดใช้ได้ สิ่งใดเป็นความท้าทาย และอื่นๆ)

กล่าวแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับความพิการและสภาวะฉุกเฉิน, **Siren Atsilarat**, 10 นาที

- ประสพการณ์จากสมาชิกของสหภาพคนตาบอดโลก และสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น:
 - Haiti, **Michel Péan**
 - Japan, **Michiko Tabata**
- การรวมมุมมองที่เกี่ยวกับความพิการในสายตาของสถาบันต่างๆ - **David Verboom**, หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการทั่วไปองค์การมนุษยธรรมแห่งยุโรป (Directorate-General European Community Humanitarian Office: DG-ECHO)

ถามตอบ

12:30 – 14:30 น. – พักรับประทานอาหารกลางวัน
การเลือกตั้งรองประธานคนที่ 1 เลขานุการ และเหรียญกิตติมศักดิ์

14:30 – 16:00 น.

ประธาน: **William Rowland**, อดีตประธาน

มุมมองจากนานาชาติ

- รายงานเรื่องการประชุมยุทธศาสตร์อินซอนเพื่อนำสู่การพัฒนาทศวรรษที่ 3 แห่งความพิการ (2556-2565) -**Ms Aiko Akiyama**, เจ้าหน้าที่กิจการสังคม, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)
- ”สิ่งนี้มีความหมายอย่างไรต่อสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก” -**Dato` Kulasegaran**, ประธาน WBU-AP
- รายงานจากสมาชิกนานาชาติของสหภาพคนตาบอดโลก – **Larry Campbell**

คำทักทายจาก:

- **IAPB**
- **WFDB**
- **IBSA**

ประกาศผลการเลือกตั้ง

Stephen King, Chief Returning Officer

16:00 – 16:30 น. – พักรับประทานอาหารว่าง

16:30 – 19:00 น.

การประชุมระดับภูมิภาค

- ห้อง: คิวินส์ ปาร์ก 1: สหภาพคนตาบอดแห่งเอเชีย (ASIAN BLIND UNION: ABU)
- ห้อง: คิวินส์ ปาร์ก 2: สหภาพคนตาบอดแห่งแอฟริกา (AFRICAN UNION OF THE BLIND: AFUB)
- ห้อง: คิวินส์ ปาร์ก 3: สหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (WBU-AP)
- ห้อง: คิวินส์ ปาร์ก 4: สหภาพคนตาบอดแห่งยุโรป (EUROPEAN BLIND UNION: EBU)
- ห้อง: คิวินส์ ปาร์ก 5: สหภาพคนตาบอดแห่งละตินอเมริกา (LATIN AMERICAN UNION OF THE BLIND: ULAC)
- ห้อง: คิวินส์ ปาร์ก 6: NA/CC
- ห้อง: สายทิพย์: สมาชิกนานาชาติ

18:00 น.

ปิดรับการเสนอชื่อผู้แทนลงชิงตำแหน่งรองประธานคนที่ 2

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555

9:00 – 10:30 น.

ห้อง: คิวินส์ ปาร์ก แกรนด์ ฮอลล์

ประธาน: **Arnt Holte**, รองประธานคนที่ 1

บทบาทของสมาชิกระดับชาติต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง

- กล่าวนำเข้าการประชุม – นำเสนอหัวข้อหลักโดย **Aubrey Webson**
- การนำเสนอสั้นๆ 3 ชุด กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี:
 - การสร้างพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรของผู้พิการ และองค์กรเพื่อผู้พิการ – **Stephen King**, RNIB

- พลังของการสร้างพันธมิตรกับองค์กรของคนพิการประเภทอื่นๆ และเครือข่ายประชาสังคม-
Thomas Ongolo, African Decade of the Disabled
- สร้างความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติกรวางแผนองค์กร, กำหนดหน้าที่, และปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรแบบประชาธิปไตย- **Gerel Dondow, Mongolian National Federation of the Blind**

เปิดรับคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม

รายงานฉบับที่สามของคณะกรรมการเสนอชื่อ (การเลือกตั้งซ่อมรองประธานคนที่ 1 เลขานุการ และ
เหรัญญิก หากมีความจำเป็น และการเลือกตั้งรองประธานคนที่ 2) และการนำเสนอของผู้ชิงตำแหน่งรอง
ประธานคนที่ 2

10:30 – 11:00 น. – พักรับประทานอาหารว่าง

11:00 – 12:30 น.

ประธาน: **Maryanne Diamond**

นำเสนอผลการลงมติ: **Alan Suttie**, ประธานคณะกรรมการดูแลการลงมติ

12:30 – 14:30 น. – พักรับประทานอาหารกลางวัน

การเลือกตั้งรองประธานคนที่ 1 เลขานุการ และเหรัญญิก หากจำเป็น และการเลือกตั้งรองประธานคนที่ 2

14:30 – 16:00 น.

ประธาน: **A.K. Mittal**, เหรัญญิกสหภาพคนตาบอดโลก

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและการเป็นตัวแทนในระดับนานาชาติ

นำเสนอโดย **Ron McCallum**, ประธานคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ

การรายงานคู่ขนานเพื่อสร้างความแน่ชัดว่าเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนตาบอดจะได้รับการรวมเข้าไป
ด้วย

การนำเสนอจาก **Victor Cordeiro**, ผู้ประสานงานในการเป็นตัวแทน สหภาพคนตาบอดโลก

สร้างเครือข่ายในภูมิภาคและสมาชิกของสหภาพคนตาบอดโลก ผู้ให้การช่วยเหลือในระดับชาติเพื่อเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการนำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการสู่การปฏิบัติ

การนำเสนอจาก **Yannis Vardakastanis**, ประธาน IDA

การส่งตัวแทนเข้าร่วมในองค์กรต่างๆ ของสหประชาชาติ – การดำเนินการผ่านความร่วมมือ

เปิดรับคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม

16:00 – 16:30 น. – พักรับประทานอาหารว่าง

16:30 – 17:30 น.

ประธาน: **Maryanne Diamond**

ประกาศผลการเลือกตั้ง – Chief Returning Officer

- นำเสนองบประมาณปี 2555 – 2559, **A.K. Mittal**, เภรัญญิกสหภาพคนตาบอดโลก และ **Penny Hartin**, ผู้บริหาร
- การประชุมเรื่องอื่นๆ

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555

ห้อง: **ควีนส์ ปาร์ค แกรนด์ ฮอลล์**

9:30 – 12.30 น.

การประชุมร่วมสหภาพคนตาบอดโลกและสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น

การเลือกตั้งซ่อมรองประธานคนที่ 2 หากจำเป็น – ช่วงเวลาเลือกตั้งและประกาศยังไม่ระบุ

12:30 – 14:00 น. – พักรับประทานอาหารกลางวัน

14:00 – 17.30 น.

การประชุมร่วมสหภาพคนตาบอดโลกและสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ก แกรนด์ ฮอลล์

9:00 – 12.30 น.

การประชุมร่วมสหภาพคนตาบอดโลกและสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น

12:30 – 14:00 น. – พักรับประทานอาหารกลางวัน

14:00 – 15:30 น.

ประธาน: **Maryanne Diamond**

พิธีปิดการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลก

- การนำเสนอจากสมาชิกกิตติมศักดิ์
- การนำเสนอจากคณะกรรมการระดับสูง 2555 - 2559
- การนำเสนอจากว่าที่ประธานสหภาพคนตาบอดโลก
- การอำลาจากคณะกรรมการที่หมดวาระ
- การอำลาจากประธานสหภาพคนตาบอดโลกที่กำลังจะหมดวาระ
- ปิดการประชุม

15:30 – 16:00 น. – พักรับประทานอาหารว่าง

16:00 – 18:00 น.

การประชุมคณะกรรมการระดับสูงสหภาพคนตาบอดโลก

ห้อง: ซากูระ

19:30 – 23:00 น.

งานเลี้ยงอาหารค่ำกาลาดินเนอร์

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ก แกรนด์ ฮอลล์

รายละเอียดกำหนดการประชุมร่วมระหว่างสหภาพคนตาบอดโลกและสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น

15-16 พฤศจิกายน 2555

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555

9:00 – 10:30 น.

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค แกรนด์ ฮอลล์

PLENARY SESSION 1 – สิทธิในการอ่าน

(มีล่ามแปลภาษา)

วัตถุประสงค์:

เพื่อกล่าวถึงภาพรวมและสถานะของโครงการรณรงค์ "สิทธิในการอ่าน" กิจกรรมต่างๆ ที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่คนตาบอดและคนสายตาเลือนรางทั่วโลกจะสามารถเข้าถึงหนังสือตัวพิมพ์ได้

ประธาน:

Maryanne Diamond ประธานสหภาพคนตาบอดโลก (15 นาที)

ประเด็นสำคัญ:

Francis Gurry, ผู้อำนวยการ WIPO (20 นาที)

บทบาทขององค์การสิทธิบัตรโลกรวมไปถึงความคืบหน้าในการร่างสนธิสัญญาและโครงการริเริ่มอื่นๆ ขององค์การสิทธิบัตรโลก

การอภิปรายกลุ่มตามด้วยชุดการนำเสนอสั้นๆ (10 นาที)

1. **Chris Friend**, ผู้นำโครงการ "สิทธิในการอ่าน" ของสหภาพคนตาบอดโลก
อะไรคือโครงการ "สิทธิในการอ่าน" สิ่งที่เรากำลังทำ และสถานะปัจจุบันของกิจกรรมต่างๆ
2. **Pablo Lecuona**, ผู้ประสานงานโครงการ "สิทธิในการอ่าน" ULAC
สนธิสัญญาขององค์การสิทธิบัตรโลกในมุมมองของสหภาพคนตาบอดโลก มันคืออะไร ระบบโดยรวมทำงานอย่างไร และผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนา ความก้าวหน้านับถึงปัจจุบัน
3. **Larry Campbell**, อดีตประธานสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น
ผลกระทบที่เกิดจากการขาดแคลนหนทางในการเข้าถึงหนังสือและสื่อการสอนของนักเรียน และการสนับสนุนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง รวมถึงการขอความร่วมมือจากธนาคารโลก
4. **Jim Fruchterman**, ประธานและผู้บริหาร Benetech

ความริเริ่มระดับโลกที่จะเพิ่มจำนวนการพิมพ์ที่คนตาบอดสามารถเข้าถึงได้

10:30 – 11:00 น. – พักรับประทานอาหารว่าง

11:00 – 12:30 น.

วาระการประชุมคู่ขนาน

การประชุมต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมคู่ขนาน โดยจะมีประธาน และผู้พูดจำนวน 4 ท่าน ที่จะขึ้นพูดโดยใช้เวลาคนละไม่เกิน 15 นาที จากนั้นจะมีช่วงเวลาสำหรับการแนะนำการประชุมสั้นๆ โดยประธาน และตามด้วยช่วงเวลาในการตั้งคำถามและอภิปรายหลังการประชุมแต่ละวาระ

การประชุมคู่ขนานวาระที่ 1: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD)

(มีล่ามแปลภาษา)

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค 3

วัตถุประสงค์:

เพื่อกล่าวถึงภาพรวมของ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) เราสามารถนำมาใช้ได้อย่างไร และความเชื่อมโยงกับเครื่องมือและทรัพยากรอื่นๆ ที่มี

ประธาน:

Colin Low, ประธานสหประชาชาติระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น

คณะผู้อภิปราย:

- 1. Ron McCallum**, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ บทบาทและงานของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ
- 2. Ana Peláez**, คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ และคณะกรรมการระดับสูงของสหประชาชาติระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น มาตรา 24 คืออะไร และเราจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
- 3. Victor Cordeiro**, ผู้ประสานงานการสนับสนุน สหภาพคนตาบอดโลก ชุดเครื่องมือของสหภาพคนตาบอดโลก และการนำไปใช้ของสมาชิก
- 4. Alana Officer**, องค์การอนามัยโลก
รายงานเกี่ยวกับความพิการทั่วโลก และความเชื่อมโยงกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD)

การประชุมคู่ขนานวาระที่ 2: การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและพัฒนาการในวัยเด็ก

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค 1

วัตถุประสงค์:

นำเสนอความจำเป็นในการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และนำเสนอตัวอย่างของการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จ

ประธาน:

Lucia Piccione, ประธาน สภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็นส่วนภูมิภาค, Latin America

คณะผู้อภิปราย:

1. Mercé Leonhardt (Spain)

นำเสนอความจำเป็นในการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และตัวอย่างของการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จ

2. Susan LaVenture (USA)

มุมมองของผู้ปกครอง

3. Kay Ferrell (USA)

ความคาดหวังและการทำนายเพื่อสนองความต้องการของตนเอง

4. Namita Jacob (India)

ความพิการซ้ำซ้อนร่วมกับความบกพร่องทางการเห็น (MDVI) – มุมมองในเรื่องการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มจากประเทศกำลังพัฒนา

การประชุมคู่ขนานวาระที่ 3: ความพิการซ้ำซ้อนร่วมกับความบกพร่องทางการเห็น – ประเมินความต้องการในระดับชุมชน

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค 2

วัตถุประสงค์:

เพื่อประเมินความต้องการในกลุ่มผู้ใหญ่และเด็กที่มีความพิการซ้ำซ้อน และนำเสนอโปรแกรมนวัตกรรม

ประธาน:

Aubrey Webson, Perkins School for the Blind

คณะผู้อภิปราย:

1. **Daniela Gissara, Argentina**

นำเสนอความต้องการการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและตัวอย่าง โปรแกรมที่ประสบผลสำเร็จ

2. **Adelaide Addo-Fening, Sightsavers**

การสนับสนุนในชุมชน

3. **Frances Gentle, ICEVI**

มุมมองของชุมชนที่มีต่อความต้องการของบุคคลที่มีความพิการซ้ำซ้อน

4. **Kansinanat Thongbai, Perkins**

มุมมองและกรณีศึกษาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

การประชุมคู่ขนานวาระที่ 4: ส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมทางกายภาพ

ห้อง: คิวินส์ ปาร์ค 4

วัตถุประสงค์:

เพื่อกล่าวถึงภาพรวมการจัดกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกายสำหรับเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่เป็นคนตาบอด และกิจกรรมเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

ประธาน:

Enrique Pérez, เลขาธิการสหภาพคนตาบอด โลก

คณะผู้อภิปราย:

1. **Michael Barredo**, ประธาน IBSA

บทบาทและหน้าที่ของ IBSA

2. **Paula Conroy**, รองศาสตราจารย์, UNC

สาธิตการทำงานร่วมกันระหว่างครูสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและครูพลศึกษาในการ ออกแบบและทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่สามารถทำได้ อย่างไม่

3. **Frances Candiru**, รองประธานคนที่ 2 สหภาพคนตาบอด โลก

ประสบการณ์ด้านกีฬาและกิจกรรมสันทนาการในประเทศกำลังพัฒนา

4. **Alan Suttie**, ประธานเครือข่ายผู้สูงอายุของสหภาพคนตาบอด โลก

กิจกรรมทางกายภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการเห็น

การประชุมคุณานวาระที่ 5: การวิจัยด้านการศึกษาพิเศษ

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค 5

วัตถุประสงค์:

เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับเด็กพิการทางการเห็น (EFA-VI)

ประธาน:

Jill Keefe, รองประธานคนที่ 1 ของ สภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น

คณะผู้อภิปราย:

1. Peter Rodney-Jensen (Denmark)

บทเรียนจากการติดตามผลระยะยาวของการจัดการเรียนร่วมในเดนมาร์ก

2. Peng Xianguang (China)

การวิจัยเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายและการปฏิบัติ

3. Praveena Sukhraj (South Africa)

ปัจจัยสำคัญในการจัดการเรียนร่วม

4. Victoria Naomi (India)

งานวิจัยเชิงคุณภาพด้านการศึกษาพิเศษ

12:30 – 14:00 น. – พักรับประทานอาหารกลางวัน

14:00 – 15:30 น.

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค แกรนด์ ฮอลล์

PLENARY SESSION 2 – การเข้าถึงเทคโนโลยี

(มีล่ามแปลภาษา)

วัตถุประสงค์:

เทคโนโลยีเปรียบเสมือนประตูสู่อิสรภาพของทุกคน โดยไม่เพียงเน้นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องเฉพาะกับประเทศที่พัฒนาแล้วและประชาชนที่มีฐานะ แต่จะเน้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องในระดับโลกและแนวโน้มในอนาคตด้วย

ประธาน:

Kevin Carey, ประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสหภาพคนตาบอดโลก

นำเสนอประเด็นสำคัญโดย:

Derrick L. Cogburn, รองศาสตราจารย์, American University

“ความคาดหวังและภัยอันตรายที่มาพร้อมกับโครงสร้างไซเบอร์ที่เปิดโลกให้แก่ผู้พิการ”

คณะผู้อภิปราย:

1. **Stephen King**, ประธาน, DAISY Consortium

บทบาทของเทคโนโลยีในการจัดการปัญหาความขาดแคลนหนังสือ

2. นายมณเฑียร บุญตัน , อดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

เทคโนโลยีและผลกระทบต่อการศึกษา

3. **A.K. Mittal**, ประธาน AICB India

การเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ

4. **María Jesús Varela**, ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนา ONCE

การใช้เทคโนโลยีพื้นผิวสัมผัสสำหรับคนตาบอด – เครื่องมือและอุปกรณ์ใหม่ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยทันที

15:30 – 16:00 น. – พักรับประทานอาหารว่าง

16:00 – 17:30 น.

การประชุมคู่ขนาน

การประชุมคู่ขนานวาระที่ 1: วิธีการแบบมีส่วนร่วมในการเข้าถึงสื่อที่ใช้ในหลักสูตรในยุคดิจิทัลที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล
(มีล่ามแปลภาษา)

ห้อง: คิวินส์ ปาร์ค 3

วัตถุประสงค์:

เพื่อนำเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าในการจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในหลักสูตรในยุคดิจิทัล

ประธาน:

Hans Welling, รองประธานคนที่ 2 ของสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น

คณะผู้อภิปราย:

1. **Jim Fruchterman**, Benetech มาตรฐานการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนแห่งชาติ (*National Instructional Materials Accessibility Standard: NIMAS*), การเปลี่ยนแปลงไปสู่การส่งหนังสือเรียนผ่านระบบออนไลน์
2. **Pedro Millet** (Brazil)
การร่วมมือกับสำนักพิมพ์
3. **Michael Wright**, NOTRE
การดำเนินการเพื่อไปให้ถึงเคนมาร์ค
4. **Richard Orme**, RNIB
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการผลิตหนังสือเรียน

การประชุมคู่ขนานวาระที่ 2: ความท้าทายและหนทางแก้ปัญหาในการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพอย่างอิสระ

ห้อง: คิวินส์ ปาร์ค 1

วัตถุประสงค์:

เพื่อป้องกันงานวิจัยและหนทางแก้ปัญหา ในการเข้าถึงสภาพแวดล้อมอย่างอิสระสำหรับคนตาบอดและคนสายตาลีอนราง

ประธาน:

Pete Osborne, ประธานรับผิดชอบฝ่ายการคมนาคมสหภาพคนตาบอดแห่งยุโรป (EBU)

คณะผู้อภิปราย:

1. **Robert Wall Emerson**, ศาสตราจารย์ Western Michigan University

โครงการงานวิจัยที่ว่าด้วยการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพซึ่งรวมไปถึง: รถไร้เสียง พื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน และระบบระบุตำแหน่งผ่านดาวเทียม(GPS)

2. Mitch Pomeranz

อะไรคือความท้าทายของการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M) ในระดับโลก: และอะไรคือทางออกของปัญหา

3. Fredric Schroeder, NFB

รถไร้เสียง – สิ่งนี้มีความหมายอย่างไรต่อคนตาบอด และมีการจัดการอย่างไรกับเรื่องนี้

4. Mokrane Boussaid

การเข้าถึงการขนส่งมวลชนสาธารณะ โดยเน้นพิเศษที่การนำข้อบังคับของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องสิทธิของผู้โดยสารทางอากาศที่เป็นผู้พิการมาประยุกต์ใช้

การประชุมคู่ขนานวาระที่ 3: การปฏิบัติและความท้าทายที่พบในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับเด็กพิการทางการเห็น (EFA-VI)

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค 2

วัตถุประสงค์:

เพื่อป้องกันปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการวางแผนและดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับเด็กพิการทางการเห็น (EFA-VI)

ประธาน:

Larry Campbell, อดีตประธานสหประชาชาติระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น

คณะผู้อภิปราย:

1. Lucia Piccione (Argentina)

5 เคล็ดลับสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในโครงการรณรงค์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับเด็กพิการทางการเห็น (EFA-VI)

2. Duc Minh (Vietnam)

การค้นหาและนำเด็กเข้าโรงเรียน

3. Martin Osangiri Okiyo (Africa)

การทำงานร่วมกับโครงการริเริ่มขนาดใหญ่อื่นๆ ในแอฟริกา

4. Amy Mojica (Philippines)

พันธมิตร: ความท้าทายและความสำเร็จ

การประชุมคู่ขนานวาระที่ 4: การสนับสนุนต่อการรวมคนพิการในสังคม - มุมมองของผู้ปกครองและ
เยาวชน

ห้อง: คิวินส์ ปาร์ค 4

วัตถุประสงค์:

เพื่อระบุว่าสิ่งใดนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการที่เป็นตัวแทนของผู้พิการ จากมุมมองของผู้ปกครองและ
เยาวชน

ประธาน:

Paul Manning (New Zealand)

คณะผู้อภิปราย:

1. Angelette Akkermans

การสนับสนุนระหว่างผู้ปกครอง

2. Sunit Bagree and Sachu Ramalingam, Sightsavers

การสนับสนุนในระดับโลกต่อการรวมคนพิการในสังคม

3. Catherine Naughton, CBM

การทำงานร่วมกับโครงการริเริ่มอื่นๆ ที่มีอยู่เพื่อส่งเสริมการรวมคนพิการในสังคม

4. Yoshimi Horiuchi

การสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การประชุมคู่ขนานวาระที่ 5: การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยมีชุมชนเป็นฐาน

ห้อง: คิวินส์ ปาร์ค 5

วัตถุประสงค์:

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติล่าสุดของการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยมีชุมชนเป็นฐาน และ
ประสบการณ์จริงในการนำแนวทางสู่การปฏิบัติ

ประธาน:

William Rowland, อดีตประธานสหภาพคนตาบอดโลก

คณะผู้อภิปราย:

1. Karen Heinicke-Motsch, CBM

การทำงานของ CBM

2. Arnt Holte, รองประธานคนที่ 1 สหภาพคนตาบอดโลก

เรื่องราวแห่งการเสริมพลัง, ความหมายของการเสริมพลัง

3. Bhushan Punani, ประธานสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็นส่วนภูมิภาค

เอเชียตะวันตก

การวางแผนการเปลี่ยนแปลงทางปรัชญา

4. Tigabu Gebramedin, Ethiopia

การนำการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยมีชุมชนเป็นฐานไปปฏิบัติ

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555

9:00 – 10.30 น.

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค แกรนด์ ฮอลล์

PLENARY SESSION 3 – การจ้างงาน

(มีล่ามแปลภาษา)

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจโครงการริเริ่มต่างๆที่กำลังดำเนินการอยู่เพื่อจัดการกับปัญหาอัตราการว่างงานของคนตาบอดและสายตาเลือนรางทั่วโลกที่อยู่ในระดับที่น่าตกใจ

ประธาน:

Colin Low, ประธานสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น

ประเด็นหลัก:

Karen Wolffe, ที่ปรึกษา

ความสำคัญต่อการทำประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชน; อุปสรรคในการจ้างงาน; แนะนำโครงการ “ความสามารถในการถูกจ้าง”; การเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนสู่การทำงาน

คณะผู้อภิปราย:

1. ผู้แทนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), กรุงเทพมหานคร

โครงการริเริ่มขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ที่เกี่ยวกับคนพิการนั้นรวมไปถึง การจัดตั้ง
เครือข่ายระหว่างภาครัฐกิจกับคนพิการ

2. **Maryanne Diamond**, ประธานคณะทำงานเรื่องการจ้างงานของสหภาพคนตาบอดโลก
โครงการริเริ่มเกี่ยวกับการจ้างงานของสหภาพคนตาบอดโลก ซึ่งประกอบไปด้วย: การจัดตั้งธนาคาร
ทรัพยากร การรวบรวมและใช้ประโยชน์กรณีศึกษาจากคนตาบอดที่ประสบความสำเร็จในการเข้าทำงาน
โครงการการจัดผู้ให้คำปรึกษาในเรื่องการจ้างงาน นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบรับ
จากไลออน อินเตอร์เนชันแนล ในการให้การสนับสนุนแก่ทาง AICB
3. **Rina Lamsyah**, เลขานุการสหภาพคนตาบอดแห่งอินโดนีเซีย
บทบาทของผู้ปกครอง ครู เพื่อน และคนอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดทัศนคติแง่บวกแก่เด็ก / เยาวชนในช่วงเปลี่ยน
ผ่านจากโรงเรียนสู่การทำงาน
4. **Thomas Ng**, ผู้ก่อตั้ง Genashtim Innovative Learning Pvt. Ltd
ตลอดเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ทอมัสได้สร้างองค์กรเสมือนซึ่งจนถึงปัจจุบัน ได้จ้างพนักงานที่เป็นผู้พิการกว่า
40 คน ทั้งในฟิลิปปินส์ จีน และมาเลเซีย โดยที่ผู้พิการมีส่วนร่วมเกินกว่า 50% ของคนที่ได้รับค่าแรงจาก
Genashtim's รวมทั้งผู้บริหารในระดับสูง ผู้ได้ให้บริการกับลูกค้าที่มีเกียรติในมากกว่า 6 ประเทศ ซึ่ง
ทอมัสจะมาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานกับผู้พิการกับเรา รวมถึงสิ่งที่เขาคิดว่าสามารถปรับปรุงให้ดี
ขึ้นได้

10:30 – 11:00 น. – พักรับประทานอาหารว่าง

11:00 – 12:30 น.

การประชุมคู่ขนาน

การประชุมคู่ขนานวาระที่ 1: การส่งเสริมและพัฒนาอักษรเบรลล์

(มีล่ามแปลภาษา)

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค 3

วัตถุประสงค์:

เพื่อนำเสนอการวิเคราะห์บทบาทของอักษรเบรลล์ในฐานะวิธีการในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในศตวรรษที่

21

ประธาน:

Marc Maurer, ประธานและผู้อำนวยการ NFB

คณะผู้อภิปราย:

1. A.K. Mittal,

บทบาทและงานของ *WBC*

2. Diane Wormsley, สมาชิก *WBC* และสหประชาชาติระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็นส่วนภูมิภาคอเมริกาเหนือ

บรรณานุกรมของงานวิจัยจากทั่วโลก

3. Josie Howse, Department Education, NSW, Australia

การเขียนและการอ่านผ่านการสัมผัส

4. Kevin Carey, ประธาน *RNIB*

อนาคตของอักษรเบรลล์

การประชุมคู่ขนานวาระที่ 2: สายตาเลื่อนราง

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ก 1

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจในแวดวงของคนสายตาเลื่อนราง เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาที่พบโดยคนสายตาเลื่อนราง และการอภิปรายถึงวิธีการที่จะทำให้คนสายตาเลื่อนรางเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในองค์กรของเรา

ประธาน:

Penny Hartin, ผู้บริหารสหภาพคนตาบอดโลก

คณะผู้อภิปราย:

1. Robyn Gaile

มุมมองส่วนบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นเลื่อนราง

2. Beula Christy (India)

เราจะให้บริการคนสายตาเลื่อนรางอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

3. Nicola Crews (United Kingdom)

ชุดเครื่องมือสำหรับคนสายตาเลื่อนรางของ *RNIB*

4. Celene Gyles

รูปแบบการดูแลรักษาดวงตาในแถบคาริบเบียน

การประชุมคู่ขนานวาระที่ 3: แผนพัฒนาการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา: กรณีความร่วมมือระหว่างประเทศ

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค 2

วัตถุประสงค์:

เพื่อแบ่งปันผลลัพธ์จากโครงการการศึกษาในระดับสูงของสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็นในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ซึ่งประกอบไปด้วย:

- เพิ่มอัตราการเข้าถึงการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยอย่างมีนัยสำคัญ
- ลดความตึงเครียดและอัตราการลาออกของนักเรียน
- ขยายจำนวนของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนร่วมและต้อนรับคนพิการ และ
- กำลังมีการสร้างการเปลี่ยนแปลงนโยบายทั้งของสาธารณะและมหาวิทยาลัยซึ่งจะมีผลกระทบต่อนักเรียนที่มีความพิการทุกคน

ประธาน:

Larry Campbell, อดีตประธานสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น

คณะผู้อภิปราย:

1. **Aria Indrawati**, Indonesian Blind Union
2. **Dang Hoai Phuc**, Vietnam
3. **Lench Ann Perilla**, the Philippines
4. **Eriko Takahashi**, the Nippon Foundation, Japan
5. **Auray Aun**, Krousar Thmey, Cambodia

การประชุมคู่ขนานวาระที่ 4: ความต้องการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม / การเสริมสร้างความสามารถ

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค 4

วัตถุประสงค์:

เพื่อมุ่งชี้ถึงประเภทต่างๆ ในการพัฒนานวัตกรรมที่จำเป็นต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ประธาน:

Kathleen Huebner

คณะผู้อภิปราย:

1. **Cheryl Kamei-Hannan**, California State University
เทคโนโลยีสำหรับการเตรียมความพร้อมบุคลากร
2. **Steve Lagrow**
ความเป็นจริงในการใช้ทักษะความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (*O&M*) ภาคสนาม
3. **Kim Zebahazy**, University of British Columbia, **Silvia Correa Torres** and **Paula Conroy**,
University of Northern Colorado การตัดสินใจ การประมวลความคิดระหว่างการสอน: ความหมาย
แฝงของความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (*O&M*) และการเตรียมบุคลากรครูสอน
นักเรียนที่มีความพิการทางการเห็น
4. **Unn Kristin Ljøner Hagen**
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอิสระ

Workshop: เทคโนโลยี / การศึกษา – เราพร้อมหรือยังสำหรับอนาคต

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค 5

ประธาน:

Carl Augusto

คณะผู้อภิปราย:

1. **Sean Tikkun**, Northern Illinois University
แนวทางในการเตรียมและปรับปรุงสื่อมัลติมีเดียสำหรับนักเรียนตาบอด หรือมีความบกพร่องทางการ
เห็น
2. **Mike May**, ผู้บริหาร, Sendero Group
นำเสนอและสาธิตการใช้ระบบระบุตำแหน่งผ่านดาวเทียม (*GPS*) ของไอโฟนกับเครื่องคอมพิวเตอร์
3. **Cheng Hock**
เราจะใช้ระบบระบุตำแหน่งผ่านดาวเทียม (*GPS*) ได้อย่างไร
4. **Prof. Toriyama**
ประสบการณ์ในห้องเรียนแบบใหม่

5. Elena Gaston, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ONCE
การใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน

12:30 – 14:00 น. – พักรับประทานอาหารกลางวัน

14:00 – 15:30 น.

พิธีปิดการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลก

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค แกรนด์ ฮอลล์

การประชุมส่วนภูมิภาคของสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น

แอฟริกา	ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค 4
เอเชียตะวันออก	ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค 5
ยุโรป	ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค 6
ละตินอเมริกา	ห้อง: สายทิพย์
NA/C	ห้อง: บางกอกพาโนรามา 1
แปซิฟิก	ห้อง: บางกอกพาโนรามา 2
เอเชียตะวันตก	ห้อง: อิมพีเรียลไชน่า 11

15:30 – 16:00 น. – พักรับประทานอาหารว่าง

16:00 – 17:30 น.

การประชุมคณะกรรมการระดับสูงของสหภาพคนตาบอดโลก

ห้อง: ซากูระ

การประชุมส่วนภูมิภาคของสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น

แอฟริกา	ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค 4
เอเชียตะวันออก	ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค 5

ยุโรป	ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค 6
ละตินอเมริกา	ห้อง: สายทิพย์
NA/C	ห้อง: บางกอกพาโนรามา 1
แปซิฟิก	ห้อง: บางกอกพาโนรามา 2
เอเชียตะวันตก	ห้อง: อิมพีเรียล ไซน่า 11

19:30 – 23:30 น.

งานเลี้ยงอาหารค่ำกาลาดินเนอร์

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค แกรนด์ ฮอลล์

กำหนดการ EFA-VI (การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับเด็กพิการทางการเห็น) – วันวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

วันเสาร์ที่, 17 พฤศจิกายน 2555

9:00 – 17:00 น.

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค 2, 3

วัตถุประสงค์ในการประชุมวันนี้คือ ใช้การอภิปรายร่วมกันเพื่อสร้างรากฐานต่อยอดผู้พัฒนาแผนการอย่างละเอียดในการนำกลยุทธ์ของการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับเด็กพิการทางการเห็น (EFA-VI) ไปใช้สร้างการศึกษาแบบเรียนร่วมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการการศึกษาของเด็กที่มีความพิการทางการเห็นตามที่ระบุในแผนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนระดับชาติ โดยมีเป้าหมายในการแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้จากการนำแผนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับเด็กที่มีความพิการทางการเห็นไปประยุกต์ใช้ บ่งชี้ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ ปัญหาและความท้าทายที่พบ รวมทั้งวางกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น การอภิปรายจะถูกนำเสนอจากประสบการณ์ของผู้ที่นำแผนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับเด็กพิการทางการเห็นไปประยุกต์ใช้จริงในภาคสนามรวมทั้งการตอบรับจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็นและสหภาพคนตาบอดโลก ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับเอกสารกำหนดการและวัตถุประสงค์ของการประชุมล่วงหน้า รวมไปถึงบทแนะนำความเป็นมาของการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับเด็กพิการทางการเห็น โดยสังเขป แผนเชิงยุทธศาสตร์ล่าสุดของการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับเด็กพิการทางการเห็น และรายการคำถามที่จะร่วมอภิปรายกันในช่วงแบ่งกลุ่มย่อย

ผู้อำนวยการความสะดวกทั่วไป:

Sheila Lewis, United Kingdom

9:00 – 9:20 น.

พิธีเปิดการประชุม

กล่าวแนะนำการประชุมโดย:

- **Colin Low**, ประธานสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น
- **Maryanne Diamond**, ประธานสหภาพคนตาบอดโลก
- **Michelle Sullivan**, Head of Office, AusAid ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

9:20 – 9:40 น.

กล่าวถึงความจำเป็นและแนะนำร่างยุทธศาสตร์ของการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับเด็กพิการทางการเห็น

Colin Low, ประธานสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น

9:40 – 10:30 น.

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ ปัญหาและความท้าทายที่พบ **1 – A view from the Coal Face**

ผู้ดำเนินรายการ: **M.N.G. Mani**, ผู้บริหาร, สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น และผู้อำนวยการบริหาร, การรณรงค์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับเด็กพิการทางการเห็นระดับโลก

ผู้นำเสนอ:

1. พันธสัญญาของรัฐบาลต่อการส่งเสริมการศึกษาของเด็กพิการ – ประสบการณ์จากเวียดนาม – **Duc Minh, Vietnam**
2. ความสำคัญในการแบ่งโครงสร้างส่วนย่อยของภูมิภาคและการสร้างเครือข่ายภายในโครงการริเริ่มของการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับเด็กพิการทางการเห็น - **Lucia Piccione**, ประธานส่วนภูมิภาค, สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น **Latin America**
3. การทำงานร่วมกับแผนความริเริ่มอื่นๆ ในสถานะการณ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย - **Elizabeth Kurian**, หัวหน้าฝ่ายบริหาร **Sightsavers-India**
4. ทั้งแสนไกลแต่ก็ห่างไกล – ความท้าทายของการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับเด็กพิการทางการเห็น

ในทวีปแอฟริกา - **Martin Osangiri**, ผู้ประสานงานการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับเด็กพิการ
ทางการเห็นส่วนภูมิภาค, **Africa**

10:30 – 11:00 น.

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ ปัญหาและความท้าทายที่พบ 2 -ภาพรวม:

- มิติทางการเมือง – Larry Campbell, อดีตประธานสหประชาชาติระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น
- รวบรวมและทำความเข้าใจข้อมูล, กำหนดเป้าหมายและวัดผลสำเร็จ – Jill Keefe, รองประธานคนที่ 1 สหประชาชาติระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น
- ทรัพยากรบุคคล /สื่อ กับความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายการศึกษาที่มีคุณภาพ – Kay Ferrell, University of Northern Colorado

11:00 – 11:30 น. - พักรับประทานอาหารว่าง

11:30 – 12:30 น.

ปฏิบัติการตอบกลับต่อการเสวนาของผู้อภิปรายตามด้วยการสื่อสารระหว่างผู้อภิปรายและผู้เข้าร่วมประชุม

คณะผู้อภิปราย:

- **Catherine Naughton**, CBM
- **Adelaide Addo-Fening**, Sightsavers
- **Manuela Kraer**, Light for the World
- **Adrien Boucher**, UNESCO, Bangkok

12:30 – 14:00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน

14:00 – 15:30 น.

การอภิปรายของกลุ่มคณะทำงานภายใต้ปัญหาที่พบเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานต่อไป- ผู้ช่วย 1 – 2
คนต่อกลุ่ม

15:30 – 16:00 น. - พักรับประทานอาหารว่าง

16:00 – 17:00 น.

นำเสนอรายงานและคำแนะนำในการดำเนินงานต่อไป

17:00 – 17:30 น.

พิธีปิดการประชุม

การประชุมคณะกรรมการระดับสูงสมัชชาสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น

วันอาทิตย์ที่, 18 พฤศจิกายน 2555

9:00 – 12:00 น.

การประชุมสมัชชาสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค 1

12:00 – 13:30 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:30 – 16:00 น.

การประชุมคณะกรรมการระดับสูงสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น

ห้อง: ควีนส์ ปาร์ค 4

คณะกรรมการระหว่างประเทศ

1. Mr. Arnt Holte, รองประธานคนที่ 1 สหภาพคนตาบอดโลก, ประธาน
2. Mrs. Maryanne Diamond, ประธานสหภาพคนตาบอดโลก (Ex-Officio)
3. Lord Colin Low, ประธานสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น (Ex-Officio)
4. Mr. Enrique Pérez, เลขานุการสหภาพคนตาบอดโลก
5. Dr. Penny Hartin, ผู้บริหารสหภาพคนตาบอดโลก
6. Dr. M. N. G. Mani, ผู้บริหารสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น
7. Dato' Kulasegaran, ประธานสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
8. Dr. Suwinon Udom-Piriyasak, ประธานสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็นภูมิภาคแปซิฟิก
9. Senator Monthian Buntan, อดีตสมาชิกสภามคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการจัดงานฝ่ายประเทศเจ้าภาพ

คณะกรรมการจัดงานฝ่ายประเทศเจ้าภาพ

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------|
| 1. ท่านสมาชิกวุฒิสภามณฑลเชียร | บุญตัน | ประธานจัดงาน |
| 2. นายต่อพงศ์ | เสถานนท์ | รองประธาน |
| 3. นายพิทยา | ศรี โกตะเพ็ชร | เลขานุการ |
| 4. นายจ้านงค์ | เกษรพรหม | กรรมการ |
| 5. นายสมชาย | ปัญญาเอกวงศ์ | กรรมการ |
| 6. นายเพชรรัตน์ | เดชวัชร | กรรมการ |
| 7. ศ.วิริยะ | นามศิริพงศ์พันธุ์ | กรรมการ |
| 8. นายกิตติพงศ์ | สุทธิ | กรรมการ |
| 9. นางศิริณี | อักษรมี | กรรมการ |
| 10. นางออรอร | ศรีบัวพันธุ์ | กรรมการ |
| 11. นางสาวนิรมล | เปี่ยมอุดมสุข | กรรมการ |
| 12. ดร.วีระแมน | นิยมพล | กรรมการ |

13. รศ.ดร.สุวิมล	อุดมพิริยะศักดิ์	กรรมการ
14. นางสาววิจิตา	รัชตะนันท์กุล	กรรมการ
15. นายวินิจ	มูลวิชา	กรรมการ
16. ผศ.กมลวรรณ	อินอร่าม	กรรมการ
17. นายพีรพงศ์	จารุสาร	กรรมการ

คณะกรรมการการจัดงานประชุมร่วม

1. Mrs. Maryanne Diamond, ประธานสหภาพคนตาบอดโลก
2. Lord Colin Low, ประธานสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น (Ex-Officio)
3. Dr. Jill Keefe, ประธานการประชุมร่วม
4. Mr. Alan Suttie, ประธานคณะกรรมการวางแผนงานเสวนาเรื่องความหลากหลาย
5. Senator Monthian Buntan, ประธานคณะกรรมการจัดงานฝ่ายประเทศเจ้าภาพ
6. Dr. Penny Hartin, ผู้บริหารสหภาพคนตาบอดโลก (Ex-Officio)
7. Dr. M. N. G. Mani, ผู้บริหารสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น (Ex-Officio)